

ระเบียบวิธีวิจัย

รูปแบบในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้จัดเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาสถานการณ์ของสตรีที่ทำงาน  
นอกบ้านกับความคาดหวังของสตรีต่อบทบาทของคู่สมรส การวัดตัวแปร จัดเป็นการวัดเพียง  
ครั้งเดียวในกลุ่มที่ศึกษา (One Shot, Descriptive Study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ สตรีที่ทำงานนอกบ้านทั้งที่เป็นนิสิตที่กำลัง  
ศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิทย์และสาขาศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับกลุ่มสตรีที่ทำงาน  
นอกบ้านซึ่งเป็นผู้ปกครองของกลุ่มนิสิตดังกล่าว

วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method) จะใช้วิธีผสมระหว่างการสุ่มตัว  
อย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบที่  
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
จะแบ่งเป็นกลุ่ม (Cluster) จำนวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มสตรีที่ทำงานนอกบ้านที่มีสถานภาพ  
โสด และกลุ่มสตรีที่ทำงานนอกบ้านที่มีสถานภาพสมรส จากนั้นจะทำการสุ่มตัวอย่างตาม  
ความประสงค์ (Purposive Sampling) โดยกำหนดให้

กลุ่มสตรีที่มีสถานภาพโสด ได้แก่ นิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโททั้งสาขาวิทย์  
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และสาขาศิลป์ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มสตรีที่มีสถานภาพสมรส ได้แก่ ผู้ปกครองของกลุ่มนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ จุดประสงค์มาหาวิทยาลัย จากกลุ่มสตรีที่มีสถานภาพโสดข้างต้น ทั้งนี้โดยกำหนดให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างละ 100 คน

### เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามโดยประกอบด้วย คำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด

ลักษณะคำถามในแบบสอบถาม แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ อายุ , ระดับการศึกษา, สถานภาพการสมรส , เวลาในการประกอบอาชีพและระดับตำแหน่งหน้าที่

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่มุ่งสำรวจ เรื่องความคาดหวังของสตรีที่ทำงานนอกบ้านต่อบทบาทของคู่สมรสในด้านต่างๆ ได้แก่ งานบ้านทั่วไป งานเลี้ยงดูบุตร การตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของครอบครัว

การทดสอบความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของเครื่องมือ

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จะได้รับการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยวิธีแบ่งครึ่ง (Split-half) ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือวัดเชิงชุดเดียวโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เสร็จแล้วแบ่งข้อความออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน เมื่อแบ่งแล้วหาสหสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนนั้น ถ้ามีสหสัมพันธ์สูงก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูง

การทดสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ (Validity) ได้นำแบบสอบถามไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคมศาสตร์และได้ลงความเห็นว่ายี่ข้อความและคำถามถูกต้องเหมาะสมควรจะได้ทำการศึกษาตรวจสอบข้อบกพร่องในเรื่อง การใช้ภาษาและการทำ

ความเข้าใจในเนื้อหาจากแบบสอบถามเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความกระชับรัดกุมเข้าใจง่าย  
อันจะช่วยให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยวิธี Pre-Test ให้กลุ่ม  
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่จะเป็นตัวอย่างไม่ในการศึกษา แต่ไม่ได้รับเลือกเข้ามา เป็นกลุ่มตัว  
อย่างจำนวน 20 ราย

### **การเก็บรวบรวมข้อมูล**

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มสตรีที่ทำงานนอกบ้านทั้งที่  
เป็นนิสิตซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สาขาวิทย์และสาขาศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และผู้ปกครองของนิสิตเองโดยจะทำการแจกและเก็บแบบสอบถามโดยทิ้งเวลาให้ผู้ตอบแบบ  
สอบถามแต่ละรายได้มีเวลาตอบ ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วจึงนำกลับคืนมา ซึ่งก่อนจะทำการ  
ลงสนามแจกแบบสอบถามผู้วิจัยและทีมงานจะทำการตกลงนัดแนะทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ  
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนั้นและวิธีการที่จะให้ผู้ตอบตอบคำถามได้ถูกต้อง ตามความ  
เป็นจริง จากนั้นจึงทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว หมายเหตุ : ผู้วิจัยจะทำการ  
เก็บข้อมูล ระหว่างกลางเดือน พฤศจิกายน - ปลายเดือนธันวาคม ในภาคการเรียน  
ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2539 (รวม 2 เดือน)

### **การประมวลผลข้อมูล**

เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเพื่อให้ได้คำตอบที่สมบูรณ์จะทำการตรวจดูว่ามี  
แบบสอบถามที่ผิดพลาด หรือขาดหายไปบ้างหรือไม่

ทำการรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  
ของสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC<sup>+</sup> (Statistical  
Package for the Social Science Personal Computer Plus) เพื่อคำนวณ  
สถิติให้ได้ผลตรงตามความต้องการ

### การวิเคราะห์ข้อมูล

1.หาความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนตัวและวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive)

2.หาค่าความถี่ ร้อยละ เพื่อการวิเคราะห์หาระดับความคาดหวังของสตรีต่อความคาดหวังในบทบาทของคู่สมรสด้านงานบ้านทั่วไป, งานเลี้ยงดูบุตร และ การตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของครอบครัว

3.หาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson's Correlation) หรือ (r) และค่า Goodman and Kruskal's gamma หรือ (Gamma) เพื่อวิเคราะห์หาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุ, ระดับการศึกษา, ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ, ระดับตำแหน่งหน้าที่ ต่อ ความคาดหวังในงานทั้ง 3 ด้าน

4.หาค่า Lambda ( $\lambda$ ) เพื่อทราบระดับความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทั่วไปของสตรีต่อความคาดหวังในงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ตัวแปร สถานภาพทางการสมรส

นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทำการศึกษาโดยแบ่งเป็นสตรีทำงานนอกบ้านที่มีสถานภาพโสดและสมรสจำนวนอย่างละ 5 คน และ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเป็นข้อมูลอ้างอิงสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อให้ผลการวิจัยที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ มีน้ำหนักและน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**เกณฑ์การให้คะแนนคำตอบจากแบบสอบถามมีดังต่อไปนี้**

ความคาดหวังของสตรีที่ทำงานนอกบ้านต่อบทบาทของคู่สมรสในงานด้านต่างๆคือ

1. งานบ้านทั่วไป
2. งานเลี้ยงดูบุตร
3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของครอบครัว

ข้อที่	งานด้านต่างๆ	ค่าความคาดหวัง											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	การจ่าสกับข้าว												

จากนั้นนำค่าคะแนนที่ได้มาจัดลำดับความคาดหวังเป็น 3 ระดับได้แก่

1. คะแนนความคาดหวังในงานแต่ละด้านข้อนี้มีตั้งแต่ 0 - 9

จัดเป็น 3 ระดับ (ต่ำ - กลาง - สูง) โดยกำหนดให้

คะแนนตั้งแต่ 0 - 2 หมายถึง คาดหวังในงานนั้นๆในระดับต่ำ

คะแนนตั้งแต่ 3 - 6 หมายถึง คาดหวังในงานนั้นๆในระดับปานกลาง

คะแนนตั้งแต่ 7 - 9 หมายถึง คาดหวังในงานนั้นๆในระดับสูง

2. คะแนนความคาดหวังในด้านงานบ้านทั่วไป มีคะแนนตั้งแต่ 0 - 45

จัดกลุ่มคะแนนเป็น 3 ระดับ (ต่ำ - กลาง - สูง)

คะแนนตั้งแต่ 0 - 21 หมายถึง คาดหวังในระดับต่ำ

คะแนนตั้งแต่ 22 - 25 หมายถึง คาดหวังในระดับกลาง

คะแนนตั้งแต่ 26 - 45 หมายถึง คาดหวังในระดับสูง

3. คะแนนความคาดหวังในด้านงานเลี้ยงดูบุตร มีคะแนนตั้งแต่ 0 - 45  
จัดกลุ่มคะแนนเป็น 3 ระดับ เช่นกัน  
คะแนนตั้งแต่ 0 - 33 หมายถึง คาดหวังในระดับต่ำ  
คะแนนตั้งแต่ 34 - 38 หมายถึง คาดหวังในระดับกลาง  
คะแนนตั้งแต่ 39 - 45 หมายถึง คาดหวังในระดับสูง
4. คะแนนความคาดหวังในด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของครอบครัว  
คะแนนตั้งแต่ 0 - 45 จัดกลุ่มคะแนนเป็น 3 ระดับ เช่นกัน  
คะแนนตั้งแต่ 0 - 32 หมายถึง คาดหวังระดับต่ำ  
คะแนนตั้งแต่ 33 - 40 หมายถึง คาดหวังระดับกลาง  
คะแนนตั้งแต่ 41 - 45 หมายถึง คาดหวังระดับสูง
5. คะแนนความคาดหวังในภาพรวมของงานทั้ง 3 ด้าน คะแนนตั้งแต่  
0 - 135 จัดกลุ่มคะแนนเป็น 3 ระดับ เช่นกัน  
คะแนนตั้งแต่ 0 - 84 หมายถึง คาดหวังระดับต่ำ  
คะแนนตั้งแต่ 85 - 99 หมายถึง คาดหวังระดับกลาง  
คะแนนตั้งแต่ 100 - 135 หมายถึง คาดหวังระดับสูง

หมายเหตุ การจัดกลุ่มคะแนนความคาดหวังในงานด้านต่างๆที่แตกต่างกันเนื่องมาจากค่านี้ถึงสัดส่วนหรือความถี่ของข้อมูลที่เก็บมา

สถาบันวิจัยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย